

Thông báo về Quyền riêng tư cho Người ứng tuyển Việc làm

Đối với những người ứng tuyển vị trí tuyển dụng, bên kiểm soát dữ liệu của bạn là văn phòng quốc gia Herbalife Nutrition tại địa phương mà bạn đang ứng tuyển. Danh sách các văn phòng địa phương được liệt kê tại đây: <https://www.herbalife.com/region-links/>.

Herbalife Nutrition thu thập dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp trong đơn đăng ký này và kết nối với họ nhằm mục đích quản lý các hoạt động liên quan đến tuyển dụng của Herbalife. Do đó, Herbalife Nutrition có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn liên quan đến việc đánh giá và lựa chọn ứng viên bao gồm ví dụ: thiết lập và tiến hành phỏng vấn và kiểm tra, xem xét và đánh giá kết quả theo đó và khi cần thiết trong các quy trình tuyển dụng bao gồm cả việc tuyển dụng cuối cùng.

Vui lòng chọn:

- Tôi đồng ý với việc xử lý dữ liệu cá nhân của tôi cho một quy trình tuyển dụng cụ thể do văn phòng mà tôi đã ứng tuyển thực hiện và được xem xét cho các vị trí khác ở các quốc gia khác trong Tập đoàn Herbalife, nếu lý lịch của tôi phù hợp với họ.

Herbalife sẽ xóa dữ liệu của bạn sau 1 năm không hoạt động. Nếu bạn quyết định rằng bạn không còn muốn để chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn vui lòng gửi email đến privacy@herbalife.com. Thông tin thêm có trong chính sách quyền riêng tư toàn cầu của Herbalife <http://www.herbalife.com/privacy-policy>.

Nếu bạn chỉ muốn được xem xét cho vị trí bạn đã ứng tuyển hoặc yêu cầu xóa dữ liệu của bạn ngay khi ứng tuyển không thành công, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@herbalife.com.

Quý vị có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào bằng cách cho chúng tôi biết theo địa chỉ email bên dưới. Nếu bạn rút lại sự đồng ý, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ bị xóa, trừ khi pháp luật yêu cầu lưu giữ lâu hơn.

Tùy thuộc vào luật hiện hành, bạn có thể có nhiều quyền khác nhau đối với thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như quyền truy cập, chỉnh sửa, hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và việc chuyển thông tin đó sang một bên kiểm soát khác và xóa dữ liệu. Xin lưu ý rằng các quyền này phải tuân theo các giới hạn được quy định trong luật pháp.

Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn và các quyền của bạn, cũng như để yêu cầu xóa hoặc chặn dữ liệu, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@herbalife.com

Herbalife Nutrition không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trái phép. Tuy nhiên, với tư cách là một tập đoàn toàn cầu bao gồm nhiều công ty ở nhiều quốc gia khác nhau, Herbalife có các trang web quốc tế và sử dụng các nguồn lực trên toàn

thế giới. Herbalife đôi khi cũng có thể sử dụng các bên thứ ba để hành động thay mặt Herbalife. Bạn đồng ý với thực tế rằng trong phạm vi cần thiết, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao và/hoặc tiết lộ cho bất kỳ công ty nào trong tập đoàn Herbalife cũng như cho các bên thứ ba hành động thay mặt Herbalife, bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ và nhân viên của họ được ủy quyền truy cập dữ liệu. Bạn cũng đồng ý rằng dữ liệu của bạn có thể được chuyển đến các máy chủ và cơ sở dữ liệu bên ngoài quốc gia nơi bạn cung cấp cho Herbalife dữ liệu cá nhân của mình. Những hoạt động chuyển giao như vậy có thể bao gồm, ví dụ như chuyển giao và/hoặc tiết lộ cho Hoa Kỳ.

Chi tiết liên hệ của bên kiểm soát dữ liệu của bạn là:

Công ty TNHH Herbalife Việt Nam

26 Trần Cao Vân, Phường Võ Thị Sau, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh